



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๓ บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะประมูล
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดินแดงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๘๘,๐๐๐.- บาท(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๖,๐๐๐.- บาท
(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๗
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๔,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงเชื่อถือ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๗.นิติบุคคล...

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้นำสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากท่านไม่ประสงค์จะดูสถานที่ จะถือว่าท่านได้ทราบและรู้ถึงสภาพของโครงการแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๕๐ น. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dindang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข ๐๗๕ - ๘๑๘๖๐๖ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง